
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สรุปผลการด าเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า  อ าเภอเมืองศรีสะกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567



เมื่อวันที่  7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า                            
อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และน  าข้อมูล
ปัญหาและความต้องการจากการแสองความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะห์รวมทั งแนวทางและ
วิธีการในการแก้ไขปัญหา โดยมี นายสมบูรณ์  โมทะจิต  ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนข่า  เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน  จ านวน  55 คน ประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า  
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นต าบล โพนข่า  และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน   ตัวแทนจากส่วน
ราชการอ่ืน ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎรบ์ ารุง) ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบก และผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุดโง้ง ซึ่งในการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ได้มีข้อเสศรีนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พอสรุปไดด้ังนี้  
1. นายอามรรัตน์ บุญเรือง   ตัวแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุดโง้ง
น าเสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

1.1  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าจะมีการด าเนินโครงการติดตั งชุดเสาไฟถนนโคม
ไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Sola Cell LED Streetlight 
whit Pole) 

ข้อเสนอแนะ : ให้ด าเนินการส ารวจเพ่ือติดตั งชุดเสาไฟถนน ฯ ดังกล่าว บริเวณด้านหลังโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุดโง้ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างท าให้การสัญจรได้รับ
ความล าบาก

แนวทางการแก้ไข :ด าเนินการประสานงานกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า ในการ
ด าเนินการส ารวจ ออกแบบรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือด าเนินการก าหนดจุดในการติดตั งโคมไฟโซลา
เซลล์ในการแก้ไขปัญหา



1.2 เสนอปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินซึ่งขาดแคลนเครื่องกระตุ้นหัวใจ

ข้อเสนอแนะ : ให้ด าเนินการพิจารณาสนับสนุนหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน สนับสนุนเครื่องกระตุ้นหัวใจ

แนวทางการแก้ไข : น าเสนอปัญหาในการแก้ไขให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า
1.3 เสนอปัญหาประชาชน หรือตัวแทน อสม . ในการปฏิบัติหน้าที่และขาดความรู้ในการกู้ชีพ
ผู้ประสบภัย

ข้อเสนอแนะ :  ให้มีการด าเนินการให้ความรู้กับประชาชน หรือตัวแทน อสม . ในการให้ความรู้ใน
การกู้ชีพผู้ประสบภัย

แนวทางการแก้ไข : น าเสนอปัญหาในการแก้ไขให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า เพื่อก าหนดแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหา

2. นายสุรเดช  ภูทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านกุดโง้งใต้ หมู่ที่ 7  เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

2.1 ปัญหาการสัญจรผ่านตามแยกของถนนภายในหมู่บ้านและภายในต าบลโพนข่าที่มีความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อเสนอแนะ : ควรด าเนินการพิจารณาติดตั งสัญญาณไฟกระพริบเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับ
ประชาชน

แนวทางการแก้ไข : ประสานงานกองช่างด าเนินส ารวจ เพ่ือออกแบบก่อสร้างหรือจัดหา
ครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องมาด าเนินการแก้ไขปัญหา



2.2 เสนอปัญหาการลักขโมยและการเกิดอาชญากรรมภายในหมู่บ้าน 

ข้อเสนอแนะ : องค์การบริหารส่วนต าบลควรด าเนินการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน

แนวทางการแก้ไข : มอบกองช่างด าเนินการส ารวจ ออกแบบบริเวณที่มีความเสี่ยงทั ง 10 หมู่บ้าน
เพ่ือน ามาประกอบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา

2.3 เสอนปัญหาการขาดแคลนน  าเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเสริมของประชาชน

ข้อเสนอแนะ : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินการก่อสร้างระบบประปาเพ่ือการเกษตร
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพเสริม

แนวทางการแก้ไข : ด าเนินการส ารวจความต้องการของประชาชน ส ารวจพื นที่ของประชาชนที่ยัง
ขาดแคลนน  าและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.นายปรีชา  เกื อกูล  ผู้ใหญ่บ้านขนวน หมู่ที่  4  เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

3.1 เสนอปัญหาตามแผนงานโครงการติดตั งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน    แสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Sola Cell LED Streetlight whit Pole) 

ข้อเสนอแนะ : ให้มีการส ารวจเพื่อติดตั งบริเวณพื นที่ของบ้านขนวน หมู่ที่ 4 
แนวทางในการแก้ไข : มอบกองช่างด าเนินการส ารวจพื นที่ เพ่ือก าหนดจุดในการแก้ไข
3.2 น าเสนอปัญหาการด าเนินโครงการก่อสร้างและติดตั งถังกักเก็บน  า ด้วยระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือให้ประชาชนมีน  าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
ข้อเสนอแนะ : ให้ด าเนินการส ารวจความพร้อมของแต่ละพื นที่เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
แนวทางการแก้ไข : มอบกองช่างด าเนินการส ารวจพื นที่เพ่ือด าเนินการแก้ไข



4.  นายส าเริง  อินสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านโพนข่า หมู่ที่ 1 เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

4.1  ปัญหาการก่อสร้างท่อระบายน  าภายในหมู่บ้านโพนข่า หมู่ที่ 1 ที่ด าเนินการล่าช้าท าให้การสัญจร
ตามถนนของประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ข้อเสนอแนะ ;  ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างท่อระบายน  า ภายในหมู่บ้านโพนข่า หมู่
ที่ 1  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินโครงการให้เสร็จสิ นโดยเร็ว
แนวทางการแก้ไข : แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมช่างควบคุมงานก่อสร้างเร่งรัดผู้รับจ้าง
ให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน และจัดท าเครื่องหมายแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือให้
ประชาชนที่สัญจรผ่านได้ระมัดระวัง

4.2 ปัญหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านตามแยกต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของประชาชและสามารถ
ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง 

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรพิจารณาด าเนินการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลโพนข่า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ด าเนินการส ารวจข้อมูลพื นที่ที่มีความเสี่ยงภายในทั ง 10 หมู่บ้านเพ่ือ

ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

5.นายวิเชียร  เพชรดา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี  

5.1 น าเสนอปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่ายังไม่มีศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบล

ข้อเสนอแนะ : ให้ด าเนินการส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลโพนข่า
แนวทางการแก้ไข : ด าเนินการศึกษาข้อมูลการจัดตั งศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยว และข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบลโพนข่าเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
พร้อมทั งส ารวจขึ นทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวที่มีภายในต าบลโพนข่า



5.2 น าเสนอโรงเรียนบ้านบกได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้การพัฒนาเด็ก เยาวชนต าบลโพนข่าและผู้ที่สนในการจัดการเรียนการสอน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เสนอแนะให้ด าเนินการจัดตั งส่งเสริมศูนย์นวัตกรรมชุมชนและ
เทคโนโลยี
แนวทางการแก้ไข : ด าเนินการศึกษาข้อมูลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือด าเนินการส่งเสริมและจัดตั งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีต าบลโพนข่า

5.3 น าเสนอปัญหาการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านซึ่งปัญหาค่าบริหารจัดการขยะที่สูง
ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
แนวทางการแก้ไข :  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ พร้อมทั งให้ความรู้กับประชาชนใน
การคัดแยกขยะ

6.นางบุญสวย  เจดีย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2 เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

6.1 น าเสนอการว่าต าบลโพนข่ามีแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต าบลโพนข่าควรด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลโพนข่า

แนวทางการแก้ไข : ด าเนินการศึกษาข้อมูลการจัดตั งศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยว และข้อมูลแหล่ง    
ท่องเที่ยวภายในต าบลโพนข่าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

6.2 น าเสนอปัญหาถนนที่อยู่ภายในหมู่บ้านด าเนินการก่อสร้างมานานหลายปีท าให้เกิดการช ารุด ผิว
จราจรเสียหายจากรถขนดิน ท าให้การสัญจรของประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรควรด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้าน และด้านโครงสร้างพื นฐานภายในหมู่บ้านเนื่องจากด าเนินการ
ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีท าให้เกิดการช ารุด
แนวทางการแก้ไข : กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินการส ารวจความเสียหายของ
ถนนภายในหมู่บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2 และทุกหมู่บ้านในพื นที่ต าบลโพนข่าเพื่อส ารวจความ
เสียหายและก าหนดแนวทางในการแก้ไขต่อไป



7.นายสุวิชา  ลาเลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า หมู่ที่ 10 เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

7.1 น าเสนอปัญหาการเกิดอันตรายในการสัญจรผ่านตามจุดตัดถนน ตามแยกภายในหมู่บ้านที่มีความ
เสี่ยงบริเวณมุมอับและมีการสิ่งก่อสร้างของประชาชนท าให้ทัศนวิสัยในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวก

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้การสัญจรของประชาชนได้รับความสะดวกเสนอแนะให้ติดตั งกระจกโค้ง
บริเวณถนนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุรอบวัดป่าค าบอน
แนวทางในการแก้ไข : ด าเนินการส ารวจจุดตัดของถนน จุดแยกของถนนภายในต าบลโพนข่าทุก
หมู่บ้านเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
7.2  น าเสนอปัญหาภายในหมู่บ้านทีมีสถานที่หนองม่วงสาธารณะประโยชน์แต่ยังไม่มีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงามและสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ในการออกก าลังการและพักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน
ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกก าลังกายมีสถานทีพักผ่อนหย่อนใจเสนอแนะให้
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองม่วงเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายและพักผ่อน
แนวทางการแก้ไข : กองช่างด าเนินส ารวจพื นที่หนองม่วง ออกแบบประมาณการในการจัดท าเป็น
สถานที่ออกก าลังกายและขออนุญาตเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

7.3  น าเสนอปัญหาถนนภายในหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 10 ที่ด าเนินการก่อสร้างมานานหลายปีท าให้มี
สภาพที่ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน  าท่วมขังขณะฝนตกท าให้ประชาชนที่สัญจรไม่ได้รับความสะดวกและ
อาจเกิดอันตรายได้

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเสนอแนะให้ด าเนินการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดยาง)
แนวทางการแก้ไข : ด าเนินการส ารวจถนนภายในพื นที่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 10 และถนนภายในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านเพื่อส ารวจความเสียหายของถนนที่เกิดการช ารุดเสียหายก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป



8.นายสมพงษ์  จุลลัง ผู้ใหญ่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 10 เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

8.1 น าเสนอปัญหาการสัญจรบริเวณรอบวัดป่าค าบอนไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากบางช่วง
เป็นถนนดิน 

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชานได้รับความสะดวกในการสัญจร
เสนอแนะให้พิจารณาด าเนินก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รอบบริเวณวัดป่าค าบอน
แนวทางการแก้ไข : กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินส ารวจพื นที่ดังกล่าว
เพ่ือออกแบบประมาณการค่าก่อสร้างด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

8.2 น าเสนอปัญหาที่ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรบริเวณข้างวัดป่าค าบอนในตอนกลางคืน
เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างบริเวณรอบวัดป่าค าบล

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรตอนกลางคืนและได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเสนอแนะให้ก่อสร้างระบบไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างรอบวัดป่า
ค าบอน

แนวทางการแก้ไข : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าส ารวจพื นที่ ออกแบบประมาณราคา
และของขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

8.3 เสนอแนะปัญหาการสัญจรผ่านตามแยกของถนนภายในหมู่บ้านและภายในต าบล
โพนข่า โดยเฉพาะถนนกุดโง้ง - หนองเทา ท่ีมีความเส่ียง ในการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือใหก้ารสญัจรของประชาชนไดร้บัความสะดวกและปลอดภยั
เสนอแนะให้ด  าเนินการพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเพ่ือเพิ่ มความ
ปลอดภยัใหก้บัประชาชน
แนวทางการแก้ไข : องคก์ารบรหิารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินการส ารวจบริเวณ
ถนนท่ีมีความเส่ียงเพ่ือออกแบบประมาณการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป



9.นายธีระชัย  สระโสม ผู้ใหญ่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 6 เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี  

9.1 ปัญหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านตามแยกต่าง ๆ ท าให้การสัญจรของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกทั งยัง
อาจท าให้เกิดอันตรายตามจุดทางแยกที่มีความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของประชาชและสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลัง 
พิจารณาด าเนินการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในต าบลโพนข่า
แนวทางการแก้ไข : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินการส ารวจจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน จุดตัด
ทางแยกภายในหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 10 และทุกหมู่บ้านภายในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและก าหนดจุดติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV  ต่อไป

9.2 ปัญหาจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านตามแยกต่าง ๆ ท าให้การสัญจรของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกทั งยัง
อาจท าให้เกิดอันตรายตามจุดทางแยกท่ีมีความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าพิจารณา
ติดตั งไฟกระพริบและกระจกโค้ง ตามจุดแยกของถนน ภายในต าบลโพนข่า
แนวทางการแก้ไข : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินการส ารวจจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน จุดตัด
ทางแยกภายในหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 10 และทุกหมู่บ้านภายในพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและก าหนดจุดติดตั งสัญญาณไฟกระพริบเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัย และติดตั งกระจกโค้งต่อไป

9.3 น าเสนอว่าต าบลโพนข่ามีแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหลายแห่งทั งทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต าบลโพนข่าควรด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบลโพนข่า

แนวทางการแก้ไข : ด าเนินการศึกษาข้อมูลการจัดตั งศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยว และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ภายในต าบลโพนข่าเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ



10. นายประยงค์ พรมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านกุดโง้งเจริญพัฒนา หมู่ที่ 8 เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

10.1 เสนอปัญหาการสัญจรของพ่ีน้องประชาชนตามถนนกุดโง้ง - เชื่อมโนนแดง เชื่อมไปถึงห้วยซัน
ตอนล่าง ที่ไม่ได้รับความสะดวกโดยเฉพาะเวลากลางคืนซึ่งถนนสายทางดังกล่าวยังไม่มีแสงไฟสว่างที่ทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ :  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเสนอให้มีการส ารวจเพ่ือติดตั งบริเวณถนน
กุดโง้ง – โนนแดง ถนนที่เชื่อมไปยังห้วยซันตามแผนงานโครงการติดตั งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Sola Cell LED 
Streetlight whit Pole)

แนวทางการแก้ไข : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า ด าเนินการส ารวจ ออกแบบ ก าหนดจุดเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

10.2 เสนอในล าห้วยซันตอนล่าง บริเวณหน้าบล๊อกคอนเวิร์สมีวัชพืชปกคลุมเป็นจ านวนมาก ท าให้
ประชาชนไม่สามารถน าน  าให้ห้วยซันหรือการจับสัตว์น  าท าได้อย่างล าบาก

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าน  าในห้วยซันมาใช้ประโยชน์ได้เสนอแนะให้ด าเนินการก าจัด
วัชพืชโดยการขุดลอกห้วยซันตอนล่าง 

แนวทางการแก้ไข : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินส ารวจ ออกแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
ประกอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา และน าไปสู่กระบวนการงบประมาณแก้ไขปัญหาต่อไป

. 11  นางไผ่  สุดค าภา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า หมู่ที่ 3 เสนอปัญหาและความต้องการ ดังนี 

11.1 เสนอปัญหาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยังไม่มีการส่งเสริมอาชีพให้กับบทบาทสตรี

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของต าบลโพนข่ามีอาชีพเสริมเสนอแนะให้พิจารณา
สนับสนุนการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แนวทางการแก้ไข : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า  ก าหนดแผนงานโครงการเกี่ยวกับการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ และประสานกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม



12. นายมะนัส สะโสดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่า หมู่ที่ 9 เสนอปัญหาและความต้องการ 
ดังนี 

12.1 เสนอองค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่ายังไม่มีศูนย์ต้นแบบตามรอยพ่อ ในการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

ข้อเสนอแนะ : ให้จัดท าโครงการเพ่ือจัดตั งศูนย์ต้นแบบตามรอยพ่อ เพ่ือสืบสานตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

แนวทางการแก้ไข : องค์การบริหารส่วนต าบลโพนข่าด าเนินการศึกษาข้อมูลการจัดตั งศูนย์ต้นแบบตาม
รอยพ่อ

ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้  

1. มอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังปัญหาความต้องการและแสดงความ
คิดเห็นน ามาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบในการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านอ านาจหน้าที่ ด้านบริหารงบประมาณ 
ความคุ้มค่า ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง 

2. น าข้อมูลสรุปดังกล่าวส่งคืนกลับข้อมูลให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อประกอบการจัดท าและปรับปรุง
แผนพัฒนาหมู่บ้านต่อไป


